

## กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 – พฤษภาคม 2555 ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้ไปสังเกตการณ์การดำเนินการพิจารณาคดีอาญาในศาล ซึ่งเมื่อไปสังเกตการณ์คดีแล้วก็ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการสังเกตการณ์และเปลี่ยนเรียนรู้อะหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2555



2. วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย จัดประชุมโต๊ะกลม “เราต่างปรองดอง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรองดองและการนิรโทษกรรมขึ้น ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากนักวิชาการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ คอป.และประชาชนทั้งที่เป็นกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดง



3. วันที่ 28-30 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรที่ได้ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ณ โรงแรมทอแสงซีดี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



4. วันที่ 19 สิงหาคม 2555 Bruce Lasky และคณะจาก Community Legal Education (CLE) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายในหลายประเทศได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย



5. วันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายสมบัติ วอทอง และนายชรรค์เพชร ชายทวีป ผู้แทนจากศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมปรึกษาหารือและวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานสร้างกระบวนการระงับข้อพิพาทในระดับชุมชนกับคณะผู้นำท้องที่ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านนานางวาน ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชนโดยการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 5 ครั้ง



6. ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั้น จึงได้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมย่อยดังนี้

1. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2558 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“รับน้องใหม่อย่างไรใส่ใจสิทธิมนุษยชน” ในวันอาทิตย์ที่ 19กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้นำนักศึกษา และเพื่อคิดค้นรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์เคารพซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์



2. โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2558 : กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจำวัน” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แก่ผู้เข้าร่วม โดยจะจัดประกวดวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

